

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ

เป้าประสงค์ 3.1 มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ

3.2 มีระบบประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา

ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน						
			การประเมินความเสี่ยง		การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่เดิม	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 12 เดือน	ผล		
			โอกาส	ผลกระทบ								จัดลำดับความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน	ความเสี่ยงลดลง
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)					
การขอเืมข้ามห้องสมุดสาขา	ความเสี่ยงด้านนโยบาย	นโยบายส่งเสริมการใช้บริการขอเืมข้ามห้องสมุดสาขา	3	3	ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาใช้บริการขอเืมข้ามห้องสมุดสาขา	อาจารย์และนักศึกษามีการใช้บริการขอเืมข้ามห้องสมุดสาขาเพื่อการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น	โดยการแนะนำการใช้บริการขอเืมข้ามห้องสมุดสาขา จากการสืบค้นทรัพยากรของห้องสมุด เพื่อประโยชน์การเรียนการสอนตามแต่ละสาขาวิชา	12 เดือน/สวส	จัดทำเอกสารแนะนำการให้บริการขอเืมข้ามห้องสมุดสาขา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามห้องสมุดสาขา และบันทึกข้อมูลการประชาสัมพันธ์	มีการแนะนำการให้บริการขอเืมข้ามห้องสมุดสาขา เพื่อมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนความสะดวกและรวดเร็ว เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีความเข้าใจ และจัดทำสถิติการใช้งานของแต่ละสาขาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปดูรายงานได้	*	/		

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความ เสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน								
			การประเมิน ความเสี่ยง		การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการ ประเมินการควบคุมเดิม ที่มีอยู่เดิม	การจัดการความ เสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล			
			โอกาส	ผลกระทบ									จัดลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)					(10)	
	ความเสี่ยง ด้าน การ ปฏิบัติงาน	การประชาสัมพันธ์ และการใช้บริการขอ ยืมข้ามห้องสมุดสาขา	3	4		มีการใช้บริการขอยืมข้าม ห้องสมุดสาขาในการ ค้นคว้าเพื่อการเรียนการ สอน	สามารถตรวจสอบสถิติการใช้ บริการขอยืมข้ามห้องสมุดสาขา ได้	จัดทำสถิติการให้บริการยืม ข้ามห้องสมุดสาขาเพื่อ ตรวจสอบและรายงานการ ใช้บริการของอาจารย์และ นักศึกษา	12 เดือน/สวส	ประชาสัมพันธ์การให้บริการขอ ยืมข้ามห้องสมุดสาขา และ เอกสารแนะนำการให้บริการขอ ยืมข้ามห้องสมุดสาขา	สถานะการดำเนินงาน	ประชาสัมพันธ์การ ให้บริการขอยืมข้าม ห้องสมุดสาขา และเอกสาร แนะนำบริการยืมข้าม ห้องสมุดสาขาของห้องสมุด และจัดทำสถิติการยืมข้าม ห้องสมุดสาขาให้บริการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ เข้าไปดูรายงานได้	*	/		
	ความเสี่ยง ด้าน ทรัพยากร	คุณภาพของการ ให้บริการขอยืมข้าม ห้องสมุดสาขา	4	4		อบรมเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ให้มีความรู้การให้บริการ ยืมข้ามห้องสมุดสาขาด้วย ความถูกต้องและรวดเร็ว	เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีความรู้ความ เข้าใจในขั้นตอนการให้บริการ ขอยืมข้ามห้องสมุดสาขา และ จัดส่งทรัพยากรให้ทันต่อความ ต้องการใช้ของอาจารย์และ นักศึกษาได้	อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ห้องสมุดเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการ ให้บริการยืมข้ามห้องสมุด สาขา และมีความพร้อมเมื่อ มีผู้ใช้บริการด้วยความ ถูกต้องและรวดเร็วอยู่เสมอ	12 เดือน/สวส	มีการให้คำแนะนำการให้บริการ ขอยืมข้ามห้องสมุดสาขาเพื่อการ เรียนการสอน และดำเนินการ จัดส่งทรัพยากรให้ทันต่อความ ต้องการใช้ของอาจารย์และ นักศึกษาได้	สถานะการดำเนินงาน	มีการให้คำแนะนำการ ให้บริการขอยืมข้าม ห้องสมุดสาขา และการใช้ บริการขอยืมข้ามห้องสมุด สาขาเพื่อการเรียนการสอน และจัดทำสถิติการ ให้บริการยืมข้ามห้องสมุด สาขาและปัญหาจากการใช้ บริการ	*	/		